

# CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”, TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Thượng tướng **BẾ XUÂN TRƯỜNG**  
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

*Truyền thống 80 năm hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng chính là những năm tháng mà các thế hệ cựu chiến binh đã chiến đấu, cống hiến và trực tiếp xây đắp nên danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” - giá trị cốt lõi, biểu tượng sáng ngời của Quân đội ta. Phẩm chất ấy là động lực, cốt cách để mỗi cựu chiến binh tiếp tục tỏa sáng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.*

**L**ỊCH sử 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi dấu những chiến công chói lọi, gắn liền với công lao to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam. Đó là những “chiến binh” đã “vào sinh ra tử”, chiến đấu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện qua thử thách khốc liệt và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng; tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. Được tôi luyện trong môi trường Quân đội, trải qua các cuộc kháng chiến: chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, sau khi hoàn thành nhiệm vụ về vang, hàng triệu cựu chiến binh đã trở lại hậu phương gia đình hoặc chuyển sang công tác ở các lĩnh vực khác. Dù ở đâu, giữ bất cứ cương vị nào, làm bất cứ việc gì, tuyệt đại bộ phận cựu chiến binh luôn gìn giữ, phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thấu hiểu sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - thành quả cách mạng to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đổ công sức, máu xương để có được, Cựu chiến binh Việt Nam luôn là lực lượng đi đầu trong *tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa*. Các thế hệ cựu chiến binh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hội Cựu chiến binh các cấp luôn bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp ý kiến quan trọng, chất lượng, góp phần xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trên thực tế đã có hàng chục vạn hội viên được bầu vào cấp ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân các cấp và luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hội Cựu chiến binh các cấp đã triển khai hiệu



quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội<sup>1</sup>; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Đồng thời, chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, xử lý kiên quyết, khôn khéo, hiệu quả các điểm "nóng", tình huống phức tạp, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, v.v. Tham gia thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận, tăng cường đoàn kết trong nội bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.

Trở về từ môi trường quân ngũ, nhiều cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh,... nhưng không bị khó khăn khuất phục, đã *chủ động tham gia và đạt nhiều thành quả trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội*. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, nhiều cựu chiến binh có những cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước đẩy mạnh giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững<sup>2</sup>, vươn lên làm giàu hợp pháp, đóng góp cho sự phát triển của xã hội và đất nước. Toàn Hội hiện có 8.652 doanh nghiệp, 1.752 hợp tác xã, 3.677 tổ hợp tác, 184.802 trang trại, gia trại,... thu hút 779.693 lao động; nhiều doanh nghiệp có mức doanh thu từ hàng chục đến hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng/năm. Hằng năm, có hàng chục nghìn hội viên đạt danh hiệu "Sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp. Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh và Câu lạc bộ doanh nhân Cựu chiến binh, sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng cao, được người tiêu dùng tin tưởng; một số sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, xây dựng được thương hiệu ở trong nước và thị

trường nước ngoài. Những việc làm cụ thể, thiết thực trên đã tiếp tục tô thắm và khẳng định tinh thần "khó khăn nào cũng vượt qua" của "Quân đội Anh hùng" trên "mặt trận" mới.

Ý thức rõ vai trò, trách nhiệm, các thế hệ cựu chiến binh luôn phát huy phẩm chất và uy tín của "Người lính Bác Hồ", *chủ động, hăng hái tham gia các chương trình phối hợp, phong trào, cuộc vận động của địa phương và cả nước*. Hội Cựu chiến binh các cấp đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể cùng cấp. Trong đó, chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Quân đội nhân dân Việt Nam được triển khai thiết thực, hiệu quả, nhất là trong công tác tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ, tuần tra biên giới, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, v.v. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể, tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia bồi dưỡng hàng vạn đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng; động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cựu chiến binh ở mọi miền Tổ quốc luôn gương mẫu tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong các gia đình, tổ dân phố, khu dân cư, làm cho các giá trị văn hóa tốt đẹp thấm sâu vào đời sống nhân dân. Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", nhiều cựu chiến binh đã tự nguyện, vận động nhân dân hiến đất làm đường và các công trình dân sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn

1 - Các cấp hội chủ trì giám sát trên 1.000 cuộc/năm, phối hợp với cơ quan chức năng giám sát gần 700 cuộc/năm.

2 - Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" cơ bản đạt được chỉ tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.



mới kiểu mẫu<sup>3</sup>. Với tinh thần “Cụu chiến binh gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng toàn dân phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, có hàng nghìn tập thể và cá nhân xuất sắc được các cấp khen thưởng. Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng nhiều hình thức, mức độ khác nhau, cụu chiến binh luôn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, tích cực ủng hộ “Quỹ giảm nghèo”, “Quỹ xóa nhà dột nát”; “Quỹ nghĩa tình đồng đội”<sup>4</sup>; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, giúp nhân dân và cụu chiến binh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, v.v. Qua đó, tiếp tục tôn vinh và làm sâu sắc hơn nghĩa tình đồng đội; bồi đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Quán triệt đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập của Đảng, Nhà nước, *Hội Cựu chiến binh luôn tích cực triển khai hoạt động đối ngoại đúng hướng và đạt hiệu quả thiết thực*. Nổi bật là, tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với Liên đoàn Cựu chiến binh thế giới (WVFF), Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC); đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch VECONAC (năm 2020, 2021). Giữ vững mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau với Hiệp hội Cựu chiến binh Lào và Hội Cựu chiến binh Campuchia. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức cựu chiến binh của Hoa Kỳ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản trong lĩnh vực nhân đạo, giải quyết hậu quả chiến tranh. Duy trì tốt quan hệ với Hội Cựu chiến binh các nước: Nga, Trung Quốc, một số nước Đông Âu và châu Phi. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của đất nước và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Những đóng góp nổi bật của Cựu chiến binh Việt Nam trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí, nghị lực, khí chất và trách nhiệm của

những người đã trải qua quân ngũ đối với sự phát triển của đất nước. Bước vào giai đoạn mới, hoạt động của cựu chiến binh có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn. Để tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh các cấp và cán bộ, hội viên tập trung thực hiện tốt những nội dung cơ bản sau:

**Một là, nêu cao trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền các cấp.** Trọng tâm là tham gia trách nhiệm, hiệu quả vào quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội Cựu chiến binh các cấp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm cao nhất số hội viên được tiếp cận Dự thảo các văn kiện đại hội. Trên cơ sở đó, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia đóng góp toàn diện, sâu sắc, khoa học, góp phần xây dựng đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng ở các cấp, nhất là cấp Trung ương. Thường xuyên phối hợp trong đấu tranh phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, hội viên. Đồng thời, chung sức cùng cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia và chủ

3 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn hội đã ủng hộ hơn 2.000 tỉ đồng, hơn 4,5 triệu ngày công, hơn 6,2 triệu m<sup>2</sup> đất để làm đường giao thông nông thôn; tham gia nâng cấp, duy tu hơn 28.700km đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng; tham gia xây dựng, sửa chữa hơn 3.200 cầu, cống các loại; sửa gần 5.300 trường học, lớp học, các cơ sở văn hóa, thể thao; trồng hàng vạn cây xanh và khoanh nuôi, bảo vệ hàng vạn héc ta rừng.

4 - Trong 5 năm (2017 - 2022), xóa được 21.187 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; làm 13.768 nhà tình nghĩa, trị giá 526,2 tỉ đồng (riêng các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam ủng hộ 3.285 nhà, trị giá 148,1 tỉ đồng).



trương "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị".

**Hai là, phát huy mọi tiềm năng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.** Cựu chiến binh các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chủ động, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, ngành nghề và các mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ để mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm, tăng tỷ lệ hộ khá và giàu. Coi trọng hợp tác kinh tế quốc tế; phát triển kinh tế đối ngoại theo thế mạnh của cựu chiến binh ở từng địa phương, thúc đẩy liên doanh, liên kết, hợp tác du lịch, dịch vụ, hợp tác đầu tư. Thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp cựu chiến binh phát triển thị trường, đối tác với cựu chiến binh các nước. Cùng với đó, nêu cao vai trò của tổ chức hội, cán bộ, hội viên trong phát huy dân chủ, nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội; vận động nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quản lý xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng và thụ hưởng văn hóa, củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc.

**Ba là, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.** Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Quân đội, Công an, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức quốc phòng, an ninh trong cựu chiến binh và nhân dân. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, phối hợp

tuần tra bảo vệ biên giới, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp xây dựng đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; cùng chung sức, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030.

**Bốn là, chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh.** Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác hội trong giai đoạn mới.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam ôn lại và tự hào về những năm tháng chiến đấu anh dũng, kiên cường, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang. Đồng thời, là động lực mạnh mẽ để mỗi cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ", đóng góp xứng đáng vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. ❖